



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐตุรกี

- สภาแห่งชาติเปิดอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจแก่ประธานาธิบดี

### ๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

- การจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีสายอนุรักษ์นิยม

## ๑. สาธารณรัฐตุรกี : สภาแห่งชาติเปิดอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจแก่ประธานาธิบดี

(วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ สภาแห่งชาติสาธารณรัฐตุรกีได้เปิดอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจแก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นวันแรก ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งได้มาชุมนุมแสดงการคัดค้านที่ด้านหน้ารัฐสภา ณ กรุงอังการา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยสลายการชุมนุมลง ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ดังกล่าวเสนอให้ยกเลิกตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดีมีอำนาจทางการบริหารสูงสุด ซึ่งมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาล การประกาศยุบสภา การพิจารณางบประมาณ และการประกาศภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งให้ปรับเปลี่ยนการเลือกตั้งประธานาธิบดีจากเดิมทุก ๔ ปี เป็นมีขึ้นทุก ๕ ปี และมีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ ๕ ปี ซึ่งจะมีผลให้นายเรเซป เทย์ยิป เออร์โดกัน ประธานาธิบดี-สาธารณรัฐตุรกีคนปัจจุบันสามารถครองอำนาจได้ยาวนานจนถึงปี ๒๕๗๒ นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้เพิ่มจำนวนสมาชิกรัฐสภาจาก ๕๕๐ คน เป็น ๖๐๐ คน ลดอายุผู้ที่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาจาก ๒๕ ปี เป็น ๑๘ ปี และการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและประธานาธิบดีให้เป็นวันเดียวกัน

ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์การเมืองของตุรกี นอกจากมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์กผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีแล้ว ประธานาธิบดีเออร์โดกันนับเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความโดดเด่น โดยมีบทบาทสำคัญทางการเมืองมาเป็นเวลานานถึง ๑๔ ปี ระหว่างปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากนั้นสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย

ท่ามกลางกระแสความไม่เห็นด้วยของชาวตุรกีที่ออกมาแสดงการคัดค้านและพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาแห่งชาติที่มีทัศนคติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นดังกล่าวที่ว่าจะนำพาประเทศหลุดพ้นจากระบอบประชาธิปไตยและถูกแทนที่ด้วยระบอบเผด็จการที่ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านการบริหารประเทศและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเออร์โดกันมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาแห่งชาติด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างน้อย ๓๓๐ เสียงจากจำนวนทั้งหมด ๕๕๐ เสียง จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามติในฤดูใบไม้ผลิต่อไป ก่อนหน้านี้นี้ ประธานาธิบดีเออร์โดกันเคยแสดงความเห็นหลายครั้งว่าตุรกีจำเป็นต้องมีระบบประธานาธิบดี เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส เพื่อขจัดปัญหาความแตกแยกของรัฐบาลผสม และถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่อีกครั้งของการเมืองตุรกี

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

<http://www.timeofisrael.com> (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

## ๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ : การจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีสายอนุรักษ์นิยม

(วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ภายหลังจากนั้นได้มีการเจรจาระหว่างพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงการณ์เรื่องข้อตกลงระหว่างพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น โดยพรรค Independence เป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจะร่วมกับสองพรรคพันธมิตร ได้แก่ พรรค Regeneration และ พรรค Bright Futur ซึ่งจะสามารถเป็นฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภา จำนวน ๓๒ เสียง จากจำนวนทั้งหมด ๖๓ เสียง และ นาย Bjarni Benediktsson หัวหน้าพรรค Independence จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลผสมดังกล่าวสร้างความพึงพอใจแก่ชาวไอซ์แลนด์อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องการให้พรรค Pirate ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ จากการเปิดเผยข้อมูลเอกสาร ปานามาซึ่งปรากฏชื่อของนาย Sigmundur David Gunnlaugsson อดีตนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ อยู่ในรายนามนักการเมืองผู้ปกปิดทรัพย์สิน ส่งผลให้นาย Sigmundur David Gunnlaugsson ลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรค Pirate ซึ่งเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนั้นและเป็นที่นิยมอย่างสูงของชาวไอซ์แลนด์จากแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันก็ได้เสื่อมความนิยมลงไป ในเวลาต่อมาได้รับโอกาสให้จัดตั้งรัฐบาล แต่พรรค Pirate ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆ

นาย Benediktsson ว่าที่นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์คนใหม่ ได้กล่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่มีแผนที่จะทำประชาติสำรวจความคิดเห็นประเด็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ตามที่สองพรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลให้การสนับสนุนด้วย อนึ่ง ไอซ์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในขณะที่ประเทศกำลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๕๓ ต่อมาสามารถฟื้นตัวดีขึ้น ปัจจุบันไอซ์แลนด์มีฐานะเช่นเดียวกับนอร์เวย์ที่ได้รับผลประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายบุคคลอย่างเสรีในเขตอียูจากการเป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป ยกเว้นการเกษตรกรรมและการประมงที่ไอซ์แลนด์สามารถบริหารจัดการเองโดยไม่ต้องอิงกับนโยบายของสหภาพยุโรป

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)

<http://www.independent.co.uk> (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๐